

ตรงไม่ตรงก็บอกกันได้นะดวงประจำเดือนเกิด

นำเสนอเมื่อ : 26 พ.ย. 2551

ดวงประจำเดือนเกิด

ตรงไม่ตรงกับอกกานนะ

เดือนมกราคม

ทะเลยอทะเลยอน จึ้งจั้ง ชอบสั่งสอนรักการเรียนชอบขุดคุ้ยหาจุดด้อยและความบกพร่องของคนอื่น (ไม่ ตินนะจ๊ะ) ชอบวิพากษ์วิจารณ์ ขยันทำงานตัวเป็นเกลียว มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด เจาะเบียด ทำอะไรเป็นแบบแผน

ชื่นชอบไม่มีนอกนอกทางแม่แต่นอย อ่อนไหว ขาดคิด วัฐิธิทำให้คนอื่นมีความสุข ปกติ จะเรียบขริ่มถ้าไม่ได้

กำลังตื่นเต้นหรือขาสู่ภาวะคับขัน สงบเสงี่ยม กระตือรือร้น โรแมนติคแต่ไม่คอย ยอมแสดงออกเท่าไร รักเด็ก ติดบาน ซื่อสัตย์ ไม่คอยชอบเขาสังคม แกรมซีหึ่งอีกต่างหาก

เดือนกุมภาพันธ์

ช่างฝัน รักทั้งโลกทั้งความเป็นจริงและโรคแห่งความฝัน ไหวพริบปฏิภาณดี ฉลาด บุคลิกภาพแปรปรวน

ไปนิด เจอาารมณ เจียบ ซื่ออายุ สุภาพ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเอาซะเลย ซื่อสัตย์ ชอบตั้งเป้าหมาย ในชีวิต

รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใด ขบถโตงายตาถูกบีบบังคับ แอบก้าวร้าวบางบางครั้ง แต่ที่จริงนะอ่อนไหว มาก เสียใจง่าย โกรธก็ง่าย ไม่ชอบเรือโรสสาระ ชอบคบเพื่อนฝูงใหม่ๆ น่ารักๆ หัวดีทะเลยอทะเลยอน ชอบอยู่ในโลกแห่งความฝัน และความหวัง อารมณ์ร้าย รักกิจกรรมงานบันเทิงทุกชนิด โรแมนติคถึงๆแต่ไม่ แสดงออก เชื่อถือโชคกลาง

สุรุษสุราย หองหัดควบคุมอารมณ์ซะบาง

เดือนมีนาคม

มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้อื่น ซื่ออายุ สงบเสงี่ยม ลึกลับ ซื่อตรง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ รักสันติและ ความสงบ อ่อนโยน ชอบเอาอกเอาใจคนอื่น ใจเย็น ใจดี

ใจดี เกรงศีลธรรม แต่คิด นิสัยชอบประเมินคนอื่น

เจ้าคิดเจ้าแค้น แกรมยั้งเพอฝัน ชอบสวางจินตนาการฟุ้งอีกแ่นะ รักการเดินทาง รักการเป็นจุดสนใจ ใจเร็วไปนิดถ้า

คิดจะลงหลักปักฐานกับใคร ชอบตกแต่งบ้านเอง มีพรสวรรค์เรื่อง ดนตรี รักชาวของแปลกๆ และหงุดหงิดง่าย

เดือนเมษายน

กระตือรือร้น ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ เข้มแข็งเด็ดขาด แต่ดันใจอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อกับคำขอโทษ ดึงดูดใจ และเป็น

ที่รักของผู้อื่น ใจแข็ง รักการเป็นจุดสนใจ พุดจาฉลาดถนัดน้ำใจทุกฝ่าย ชอบปลอมโยน มนุษย์ สัมผัสชีวิต ชอบ

เสนอแนะแก้ปัญหาให้คนอื่น กล้าหาญ ชอบผจญภัย สุภาพเอื้อเฟื้อ แต่เจอาารมณ เจ้าคิด เจ้าแค้น และก้าวร้าว

ไม่เบา ความเจ้าดี ไม่ชอบอยุ่ยืน ชอบกระตุ่นทั้งตัวเองและครอบครัว และซีหึ่ง มากก..คะ

เดือนพฤษภาคม

คือตั้ง ใจแข็งเป็นหิน ตั้งใจมั่น แรงจูงใจสูง หลักแหลม โกรธขงูย แต่ก็ม่เสน่ห์ ชอบการเป็นจุดสนใจ ไม่ค่อยแสดง

อารมณ์มากนัก มีจุดยืนของตัวเอง มีอิทธิพล ชอบปลอมโยนผู้อื่น มีระบบระเบียบ เพอฝัน มี สัมผัสพิเศษ ชอบ

เข้าใจ จินตนาการกว้างไกล รักการเดินทาง ไม่ชอบอยู่กับเหยาเผ่ากับเรือ่น ไม่ ชอบหยุดนิ่ง ทำงานหนัก

ความรับผิดชอบสูง แต่สุรุษสุรายไปหน่อย

เดือนมิถุนายน

คิดการดูไกล หัวก้าวหน้า ใจอ่อนกับคนใจดี สุภาพ พุดจาเบา มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย อ่อนไหว ชอบคิดค้น เสีย

ตรงซีหึ่งสูงเล ไม่รักษาเวลา แกรมยั้งถูกจิกขางเล็อก อายากจะโคของที่ตีที่สุดเสมอ อารมณ์ ซินๆลงๆ สนุกสนาน

มีอารมณ์ขัน ชอบเรื่องตลก มีทักษะดีในการโต้แยง

ขงขุดขางคุด ชอบฝันกลางวัน เป็นมิตร วร่าจะหาเพื่อนได้อย่างไร อดทน ชอบแสดงออก เสียใจง่าย ชอบแต่งตัว

ซีเบือ นานๆจะ แสดงอารมณ์ออกมาซักที ถ้าเสียใจตรงไซเวเวลานานในการเียวยยา ชอบการบริหาร หัววัน

ถือคติแปลกๆ ว่าใครประจบประแจงรักเรา คือศัตรู สวนเพื่อนแท้ต้องไม่กลัวที่จะขัดใจ

เดือนกรกฎาคม

อยู่ด้วยแล้วสนุก เก็บความลับได้ แต่ยากที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง เรียบถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้น หยิ่งทะนง ในตัวเอง

มีความรับผิดชอบ ชอบปลอมโยนคนอื่น ซื่อตรง สนใจความรูสึกคนรอบข้าง มีไหวพริบ เป็น มิตร ไม่ถือตัว อารมณ์

ซินๆลงๆจนตามไม่ทัน หงุดหงิดง่าย เสียใจง่าย

ฉลาดเฉียบแหลม แต่ก็ดีตรงที่ไม่ ผูกใจเจ็บใครยกโทษให้หมดแหละ(แต่ไม่ได้แปลว่าลืมหืมคะ)ไม่ชอบเรื่อง

งิเงาโรสสาระทั้งหลาย มี อิทธิพลต่อคนอื่นทั้งในทางร่างกายและจิตใจ อ่อนไหว ไม่ไว้วางใจใครง่าย หวงโย

ใส่ใจคนอื่น ปฏิบัติ ต่อคนอื่นอย่างเท่าเทียม เห็นอกเห็นใจ แยมตรงที่ชอบตัดสินคนอื่นเพียงเพราะสิ่งที่สูงตาเขาเอง

ทำงาน หนัก เรียบดี ชอบอยู่คนเดียวเรียบๆ เสียใจง่ายแถมต้องไซเวเวลานานกว่าจะหาย ทุมเททุกอย่างในงาน